

Số: 14/TB-HĐND

Bình An, ngày 06 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực HĐND phường về kết quả giám sát thực hiện công tác hoà giải cơ sở địa bàn phường Bình An

Căn cứ kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 26/7/2023 của Thường trực HĐND phường Bình An về việc giám sát thực hiện công tác hoà giải cơ sở trên địa bàn phường Bình An.

Thành phần tham dự:

Thành viên đoàn giám sát, gồm: Bà Trần Thị Thùy Trang – chủ tịch HĐND-Trưởng đoàn giám sát; Bà Bùi Dương Ân – PCT HĐND- Phó trưởng đoàn, cùng các ông, bà là tổ trưởng tổ ĐB, trưởng BDH khu phố là thành viên.

Mời tham gia đoàn giám sát:

Ông Trần Thanh Hùng - Chủ tịch UBND phường, ông Phạm Thanh Phong, Chủ tịch UBMTTQVN phường, bà Vũ Thị Nhung – Phó chủ tịch UBMTTQVN phường-Trưởng Ban TTND.

Phương thức giám sát: Khảo sát tại các khu phố và giám sát trực tiếp UBND Phường thông qua hệ thống báo cáo.

Sau khi tiến hành khảo sát tại các khu phố, giám sát trực tiếp UBND phường, qua nội dung báo cáo của UBND phường Bình An, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung:

Trong thời gian qua, việc thực hiện Luật hoà giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hoà giải cơ sở đã tác động tích cực đến đời sống xã hội. tạo cơ sở đầy đủ, toàn diện cho hoạt động hoà giải cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất. Công tác hoà giải cơ sở đã được luật hoá và quy định cụ thể, đặc biệt là các chế độ chính sách hỗ trợ cho hoạt động của các tổ hoà giải, chế độ cho các hoà giải viên được quan tâm và quy định cụ thể. Việc triển khai thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở đã góp phần hạn chế vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp trong nhân dân.

Hiện nay trên địa bàn phường có 10 tổ hoà giải với 41 thành viên, các tổ hoà giải khu phố chủ yếu hoà giải các tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng dân cư. Các tổ hoà giải đã tiếp nhận và hoà giải thành với tỷ lệ cao 12/10 đơn. UBND phường đã thực hiện hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác hoà giải cơ sở, góp phần giảm bớt khó khăn và động viên tinh thần hoà giải viên và tổ hoà giải.

II. Mặt hạn chế, khuyết điểm:

Bên cạnh những mặt làm được, UBND phường còn những hạn chế như:

Việc gửi báo cáo của UBND phường gửi cho đoàn giám sát còn chậm so với yêu cầu của kế hoạch đề ra.

Công tác kiện toàn, củng cố các tổ hoà giải, bầu tổ trưởng tổ hoà giải ở các khu phố chưa kịp thời, không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Việc hướng dẫn cho thôn hoà giải viên ở các tổ hoà giải chưa được thực hiện.

Việc nắm, hiểu biết pháp luật và trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho hoà giải viên của một vài tổ hoà giải còn hạn chế.

Việc ghi, lập biên bản hoà giải ở vài tổ hoà giải chưa đảm bảo theo đúng quy định.

III. Đề xuất, kiến Nghị

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát đề nghị UBND phường một số vấn đề cụ thể như sau :

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xác định công tác hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo của chính quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND phường và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở.

3. Thường xuyên, kiện toàn củng cố hòa giải viên các Tổ hòa giải khu phố, chuẩn hóa các tiêu chuẩn, điều kiện để công nhận là Hòa giải viên; tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải cho Hòa giải viên cơ sở nhằm trang bị phương pháp, kỹ năng hòa giải, tăng tỷ lệ hòa giải thành.

Trên đây là thông báo kết luận của Thường trực HĐND phường về kết quả giám sát thực hiện công tác hoà giải cơ sở địa bàn phường Bình An.

Nơi nhận:

- HĐND thành phố;
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường;
- TV Đoàn giám sát;
- Các đại biểu phường;
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thuỳ Trang
Trần Thị Thuỳ Trang